



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒

ที่ กษ.๐๖๐๖/ ๓๐๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เลขที่	3354
วันที่	2 พ.ค. 2565
เลขที่	๐๑๖๐
เลขที่	๘ 1

ด้วยกองแผนงานได้ตรวจสอบผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ เรื่อง มีเรื่องที่ต้องทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้

## ๑. เรื่อง การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ และให้ทุกหน่วยงานรับแนวทางฯ ไปทบทวนงานในความรับผิดชอบ แล้วแจ้งผลให้ ก.พ.ร. พิจารณาในภาพรวม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน

### สาระสำคัญของเรื่อง

ก.พ.ร. รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายลง โดยเฉพาะการปรับปรุงระยะเวลาพิจารณาอนุญาตในกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดและในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสม ก.พ.ร. จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเพื่อกำหนดมาตรฐานการให้บริการและรูปแบบการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตของหน่วยงานของรัฐที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) จำนวน ๓,๘๒๗ กระบวนงาน จาก ๑๓๒ หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนหลักของการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การพิจารณาอนุญาต และการลงนาม พบว่าหน่วยงานแต่ละแห่งมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน จึงได้นำค่ากลางของระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอนที่หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้มากำหนดเป็นมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

ขั้นตอน	การดำเนินการ	มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
การยื่นเอกสาร	ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเอกสารที่ผู้ขออนุญาตยื่นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต	ไม่เกิน ๑ วันทำการ
การพิจารณา	ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่	

โดยได้...

	โดยได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการจำแนกตามลักษณะงานและความซับซ้อนของเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา เช่น	
	- การตรวจพิจารณาเอกสาร จำนวน ๑-๑๐ รายการหรือเอกสารยืนยันตัวตน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้อนุญาต	ไม่เกิน ๒ วันทำการ
	- การตรวจสอบสถานที่	ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
	- การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์/เครื่องจักร	ไม่เกิน ๒ วันทำการ
	- การตรวจสอบองค์กรโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
	- การพิจารณาโดยคณะกรรมการ	ไม่เกิน ๒๙ วันทำการ
การลงนามหรือคณะกรรมการมีมติ	เป็นขั้นตอนที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายลงนามในใบอนุญาต	ไม่เกิน ๑ วันทำการ

ทั้งนี้ จากการติดตามผลการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายในกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน พบว่า หน่วยงานมีการทบทวนและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต เช่น การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) การปรับปรุงกระบวนการโดยการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการหรือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ เช่น การพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน การปรับปรุงวิธีการอนุญาต เช่น การปรับปรุงการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร เป็นการจัดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการปรับปรุงหรือยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เช่น การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการควรได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

๒. กำหนดแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและทบทวนกฎหมายให้เอื้อต่อกระบวนการพิจารณาอนุญาตเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ การแบ่งกลุ่มกระบวนการเพื่อปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต

(๑) กลุ่มกระบวนการที่มีผลกระทบสูง เป็นกระบวนการสำคัญหรือมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงกระบวนการที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชนที่เป็นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชนและภาคเอกชน จำนวน ๓๑ กระบวนการ เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ๒ กระบวนการ ดังนี้

กระบวนการ	หน่วยงาน
กระบวนการที่สนับสนุนด้านการนำเข้าและการส่งออก	
๑) การขออนุญาตนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร	กรมปศุสัตว์
๒) การขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร	กรมปศุสัตว์

(๒) กลุ่มกระบวนการทั่วไป เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนดำเนินการใดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่นอกเหนือจากกลุ่มกระบวนการที่มีผลกระทบสูง

#### ๒.๒ เป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต

(๑) กลุ่มกระบวนการที่มีผลกระทบสูง ให้หน่วยงานของรัฐทบทวนกระบวนการและปรับลดระยะเวลาการดำเนินการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มกระบวนการทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเสนอกระบวนการที่สามารถปรับลดระยะเวลาการดำเนินการลงร้อยละ ๓๐-๕๐ มาดำเนินการภายในปี ๒๕๖๕ โดยเป็นกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก มีระยะเวลาในการดำเนินการมาก หรือเป็นกระบวนการที่มีคุณค่า หรือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหากมีการปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการให้ดีขึ้นหรือเป็นกระบวนการที่มีโอกาสในการปรับปรุงสูง

#### ๒.๓ แนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต

(๑) พิจารณายุบเลิก ยุบรวมขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการทำซ้ำหรือการส่งเรื่องไปกลับ การทำกิจกรรมคู่ขนาน แทนการดำเนินการเป็นขั้นตอน ทบทวนแนวทางการตรวจสอบการดำเนินการหรือกิจการที่มีความซ้ำซ้อนหรือพิจารณาให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนหรือกำหนดแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงของการดำเนินการ

(๒) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาในการอนุญาตและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการของหน่วยงาน

(๓) นำมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามผลการศึกษาศึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นเป้าหมายในการพิจารณาปรับลดระยะเวลาการดำเนินการ

(๔) ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงความโปร่งใสในการพิจารณาอนุญาต

(๕) ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต ซึ่งต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการและกรณีกระบวนการใดที่หน่วยงานไม่สามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงได้อีกหรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้รายงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

#### ๒.๔ แนวทางการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต

(๑) การพิจารณาใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย โดยนำคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย ซึ่งแบ่งการอนุญาตออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ การกำหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม ระดับที่ ๒ การจดทะเบียน ระดับที่ ๓ การจดทะเบียน/การขึ้นทะเบียน และระดับที่ ๔ การอนุญาต/ใบอนุญาตมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๒) การทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาต เช่น กฎหมายที่บังคับใช้เป็นเวลานานหรือไม่ได้มีการทบทวนมาเป็นเวลานาน กฎหมายที่มีลักษณะควบคุมหรือลิดรอนสิทธิของประชาชน กฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน กฎหมายที่มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับเกินความจำเป็น มีการพิจารณาที่ซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน หรือเป็นงานบริการที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว (ไม่มีผู้ขอรับบริการหรืองานบริการที่ไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตแล้ว) ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการอนุญาตต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือภาระของประชาชน

(๓) การทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต เช่น การปรับปรุงขั้นตอนการลดระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ การลดใช้เอกสารหลักฐาน

ประกอบการยื่นคำขอและการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นคำขอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือปรับปรุงวิธีการอนุญาต หรือปรับปรุงค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและ ทบทวนกฎหมายโดยเฉพาะในกระบวนการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมาย ๓๑ ใบอนุญาต ดังกล่าวจะสามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาลงร้อยละ ๕๐ จากเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและ ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตและการประกอบธุรกิจ

ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอยู่ในอำนาจของแต่ละกระทรวงที่จะพิจารณาดำเนินการภายใน กรอบของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควรนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบก่อนแจ้งส่วนราชการ ดำเนินการ จึงมีมติเห็นชอบด้วย และให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๒. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

### สาระสำคัญ

#### ๑. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีมูลค่า ๒๘,๘๕๙.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๙๒๒,๓๑๓ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๕ การส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ จากความต้องการสินค้าทั่วโลกที่แข็งแกร่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในหลายประเทศที่ คลี่คลายลง นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) อยู่เหนือระดับ ๕๐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๒๑ โดยการจ้างงาน และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเร่งตัวขึ้น บ่งชี้ว่า ประเทศคู่ค้าสำคัญ มีแนวโน้มเติบโต

#### มูลค่าการค้ารวม

มูลค่าการค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ การส่งออก มีมูลค่า ๒๘,๘๕๙.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๕ การนำเข้า มีมูลค่า ๒๗,๔๐๐.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๐ ดุลการค้า เกินดุล ๑,๔๕๙.๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม) การส่งออก มีมูลค่า ๗๓,๖๐๑.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๙ การนำเข้า มีมูลค่า ๗๔,๕๔๕.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๔ ดุลการค้า ขาดดุล ๙๔๔.๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ การส่งออก มีมูลค่า ๙๒๒,๓๑๓ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๘.๗ การนำเข้า มีมูลค่า ๘๘๗,๓๕๓ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๖.๘ ดุลการค้า เกินดุล ๓๔,๙๖๐ ล้านบาท ขณะที่ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม) การส่งออก มีมูลค่า ๒,๔๐๑,๔๔๔ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๖.๑ การนำเข้า มีมูลค่า ๒,๔๖๖,๖๕๔ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๙.๙ ดุลการค้า ขาดดุล ๖๕,๒๑๐ ล้านบาท

#### การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๒ (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง ๑๖ เดือน สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัวร้อยละ ๖.๓ (ขยายตัว ในตลาดญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้) ข้าว ขยายตัวร้อยละ ๕๓.๙ (ขยายตัวในตลาด สหรัฐฯ อิรัก จีน แอฟริกาใต้ เบนิน ฮังกง เยเมน และโมซัมบิก) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัว ร้อยละ ๒.๐ (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อียิปต์ และลิเบีย) น้ำตาลทราย ขยายตัวร้อยละ ๒๐๔.๓ (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว จีน และเมียนมา) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัว

ร้อยละ...

ร้อยละ ๑๕.๕ (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อิตาลี มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และเวียดนาม) ไขมันและน้ำมัน จากพืชและสัตว์ ขยายตัวร้อยละ ๓๕๐.๑ (ขยายตัวในตลาดอินเดีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ เวียดนาม) ไก่แปรรูป ขยายตัวร้อยละ ๖.๖ (ขยายตัวในตลาดสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และแคนาดา) สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวร้อยละ ๙.๗ (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา หดตัวร้อยละ ๖.๐ (หดตัวในตลาด จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น) ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง หดตัวร้อยละ ๐.๓ หดตัว (หดตัวในตลาดมาเลเซีย ฮองกง เวียดนาม และเกาหลีใต้) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง หดตัวร้อยละ ๒๒.๑ (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น จีน เกาหลี ใต้ และเมียนมา) ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว ร้อยละ ๑๓.๓ (YoY)

### ตลาดส่งออกสำคัญ

การส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่ยังคงขยายตัว แม้จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงใน บางตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และการใช้มาตรการควบคุมไวรัส โควิด-๑๙ ที่เข้มงวดมากขึ้นของจีน ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ (๑) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๗ โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ ๒๑.๕ จีน ร้อยละ ๓.๒ ญี่ปุ่น ร้อยละ ๑.๐ อาเซียน (๕) ร้อยละ ๓๔.๘ CLMV ร้อยละ ๑.๐ และสหภาพยุโรป (๒๗) ร้อยละ ๖.๙ (๒) ตลาดรอง ขยายตัว ร้อยละ ๑๐.๒ ขยายตัวในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ ๓๖.๔ ตะวันออกกลาง ร้อยละ ๒๙.๕ ลาตินอเมริกา ร้อยละ ๒.๒ ขณะที่ทวีปออสเตรเลีย และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ ๑.๓ และ ๖๕.๙ ตามลำดับ และ (๓) ตลาดอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ ๑,๔๑๑.๖ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวร้อยละ ๒,๘๖๕.๒

### ๒. ปัจจัยสนับสนุนและมาตรการส่งเสริมการส่งออก

การส่งออกของไทยที่ขยายตัวได้ดีมีปัจจัยสนับสนุนจาก (๑) โอกาสในการส่งออกสินค้า เกษตรและอาหารไปตลาดโลกได้มากขึ้นจากความต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหารของหลายประเทศ (๒) การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว (๓) การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ ซาอุดีอาระเบีย (๔) ทิศทางของราคาสินค้าอาหารและโภคภัณฑ์ที่กำลังสูงขึ้น และ (๕) ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าในระดับที่เอื้อต่อการส่งออก

มาตรการและแผนส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ที่สำคัญ อาทิ (๑) การส่งเสริม การส่งออกผ่านนโยบาย Soft Power ผลักดัน ๔ กลุ่มสินค้าสำคัญ ได้แก่ อาหาร ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพ ความงาม และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย (๒) การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำมาตรการเชิงรุกบริหารจัดการส่งออกผลไม้ สำหรับฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๕ โดยเร่งรัดเจรจากับจีน เพื่อขอให้เปิดช่องทางรับสินค้า เพิ่มเติม เจริญจากลาวและเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน และประสานความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ และ (๓) การผลักดันและเร่งแก้ไข ปัญหาการค้าชายแดน อาทิ การส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ไทย-เมียนมา รวมทั้งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอให้เปิดด่านการค้าชายแดนระหว่างกันมากขึ้น หลังปิด ทำการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

๓. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ เสนอ คกก. เป็นรายเดือน

๒. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ (โครงการค้นหาเชิงรุกฯ) โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรค สธ. เร่งรัดการดำเนินโครงการค้นหาเชิงรุกฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เสนอโดยเคร่งครัด

๓. มอบหมายให้กรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSOCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

คกก. รายงานว่า ที่ประชุม คกก. ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติที่เกี่ยวกับการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

โครงการ/รายการ	มติคณะรัฐมนตรีเดิม	มติ คกก.
(๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ ของกรมปศุสัตว์		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	ขยายระยะเวลาโครงการเป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็งภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ กรอบวงเงิน ๗๕.๖๒๑ ล้านบาท	รับทราบการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑.๗๘๕ ล้านบาท - เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงาน - พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ เป็นรายเดือน

		ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
(๒) โครงการค้นหาเชิงรุกฯ ของกรมควบคุมโรค	สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	ขยายระยะเวลาโครงการเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

มานฤทัย  
๒๕ พ.ค. ๖๕

วิไลรัตน์  
๒๕ พค. ๖๕



(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิศ)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๖ ทราบดำเนินการ

สรวิศ

(นายสรวิศ ธานีโต)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

